

Số: 371/BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 12 năm 2015

## BÁO CÁO

**Tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri**

**(Báo cáo tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XI)**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 9226 Ngày: 04/12/15 Chuyên: Theo

đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 155/BC-HĐND ngày 19/11/2015 về đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 16, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết, trả lời rõ đối với các nội dung kiến nghị đã trả lời nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa thoả đáng theo thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Trên cơ sở tổng hợp, báo cáo của các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan, UBND tỉnh trả lời cụ thể như sau:

**Câu hỏi số 1:** Cử tri huyện Nghĩa Hành kiến nghị tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần nông lâm sản xuất khẩu Quảng Ngãi bàn giao 52 ha đất rừng 388 cho xã Hành Thiện để nhân dân có đất sản xuất.

### Trả lời:

Tổng diện tích đất rừng 388 của Công ty Cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu Quảng Ngãi (công ty) tại xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành sử dụng khoảng 110ha.

Ngày 13/02/2009, UBND tỉnh có Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc thu hồi đất lâm nghiệp của Công ty (giai đoạn 1) tại các xã Hành Đức, Hành Minh, Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành đang quản lý sử dụng; trong đó diện tích thu hồi tại xã Hành Thiện là 67,95ha (gồm diện tích Công ty đang sử dụng 36,15ha; diện tích dân đang lấn chiếm sử dụng là 31,8ha) và tại Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 13/02/2009, UBND tỉnh giao phân diện tích này cho UBND huyện Nghĩa Hành quản lý và lập phương án giao đất cho nhân dân sản xuất, đến nay địa phương đã giao đất cho nhân dân sản xuất.

Đối với phần diện tích còn lại khoảng 52 ha, được Công ty trồng rừng vào khoảng năm 2005-2007, do tại thời điểm năm 2009 trên đất còn tài sản (rừng trồng) của đơn vị nên chưa thực hiện thu hồi đất được và dự kiến sau khi Công ty khai thác xong cây trồng mới tiến hành lập thủ tục thu hồi đất đợt 2 để lập phương án giao đất cho nhân dân sử dụng.

Đến năm 2013, Công ty đã khai thác xong cây trồng trên phần diện tích này, tuy nhiên phần lớn diện tích đã bị người dân địa phương tự ý lấn chiếm trồng cây; trong khi đó, UBND huyện Nghĩa Hành chưa lập thủ tục đề nghị thu hồi đất, nên UBND tỉnh chưa thu hồi phần diện tích này giao cho địa phương để lập phương án giao đất cho nhân dân sản xuất (thực tế hiện nay, phần diện tích này được một số hộ dân đang sử dụng).

Hiện nay, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hành khẩn trương rà soát, lập thủ tục, kịp

thời tham mưu UBND tỉnh xem xét thu hồi phần diện tích đất nêu trên để giao cho địa phương quản lý và lập phương án giao đất cho nhân dân sử dụng. Thời gian hoàn thành thu hồi đất trong quý I năm 2016.

**Câu hỏi số 2:** *Cử tri huyện Bình Sơn phản ánh dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua thôn Nam Thuận, xã Bình Chương có nhiều điểm đặt cống thoát nước quá nhỏ, gây ra tình trạng ngập úng.*

**Trả lời:**

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua thôn Nam Thuận, xã Bình Chương), do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam triển khai thi công.

Tuy nhiên, sau đợt kiểm tra hiện trường và rà soát thiết kế kỹ thuật của Tổ công tác rà soát thiết kế dự án Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (do Bộ Giao thông vận tải thành lập), Tổ rà soát đã kiểm tra hiện trạng và kiểm tra cầu trên tuyến đường sắt (cách đường cao tốc về phía Đông khoảng 600m với cùng lưu vực thoát lũ), thì nhận thấy khẩu độ thoát lũ thực tế lớn hơn thiết kế ban đầu. Do đó, để đảm bảo khả năng thoát lũ tại đoạn qua thôn Nam Thuận, Đoàn rà soát đã đề xuất Bộ Giao thông vận tải làm cầu thoát lũ và Bộ Giao thông vận tải đã thống nhất việc làm cầu thoát lũ để thay thế cống hộp thoát nước. Hiện nay, dự án đang hoàn thiện thiết kế để phê duyệt và triển khai thi công công trình.

Trong quá trình triển khai thi công, Nhà thầu đang lắp đặt một số cống tạm để duy trì và đảm bảo dòng chảy hiện hữu, sau khi thi công xong cống vĩnh cửu sẽ thanh thải toàn bộ cống tạm; tình trạng ngập úng sẽ được khắc phục.

**Câu hỏi số 3:** *Cử tri huyện Đức Phổ phản ánh khi thi công dự án tiêu úng thoát lũ sông Thoa có 14ha thuộc đồng Cù Lao, Bến Chính, Bến Hà, Gò Xoài xã Phổ An không sản xuất được.*

**Trả lời:**

Mục tiêu đầu tư xây dựng của dự án Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa là tiêu úng và thoát lũ, phòng chống lũ sớm, lũ muộn và lũ tiểu mãn, ngăn mặn, giữ ngọt để đảm bảo sản xuất nông nghiệp 02 vụ; chống sạt lở bờ sông; thích nghi và chung sống với lũ chính vụ, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân vùng dự án.

Các xứ đồng: Cù Lao, Bến Hà, Gò Xoài và Bến Chính thuộc gói thầu số 8A và số 9 của dự án; hai gói thầu này nằm tiếp giáp giữa xã Phổ An và xã Phổ Quang. Theo dự án được duyệt thì nhiệm vụ của hai gói thầu này là nén thẳng dòng trục tiêu Sông Thoa, đắp đê dọc hai bên trục tiêu (lên đê) và xây dựng công trình trên đê sông Thoa (vì đoạn sông này chạy vòng quanh).

Khi triển khai thi công nén dòng, lên đê và xây dựng công trình trên đê sông Thoa trong đoạn gói thầu số 8A và số 9 có nhiều khúc sông trên đoạn quanh co không được lắp để cải tạo các xứ đồng (dự án được duyệt không có nhiệm vụ cải tạo các xứ đồng nên không có nguồn kinh phí thực hiện).

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 25/7/2014 UBND huyện Đức Phổ chủ trì, cùng với UBND xã Phổ An,

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi đã kiểm tra thực tế tại hiện trường, rà soát, đối chiếu các nội dung về mục tiêu đầu tư xây dựng của dự án.

Ngày 01/10/2015, UBND huyện Đức Phổ đã ban hành Quyết định số 5392/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật về cải tạo đồng ruộng Cù Lao, Bến Hà, Bến Chính thôn An Thổ xã Phổ An, theo đó dự án Cải tạo đồng ruộng này được thực hiện trong năm 2015 và 2016, với tổng mức đầu tư 1,182 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách huyện, ngân sách xã và nguồn thu hợp pháp khác của xã Phổ An. Mục tiêu của dự án là đảm bảo sản xuất trở lại cho 13,46 ha đất lúa.

**Câu hỏi số 4:** *Cử tri Ba Tư phản ánh khu tái định cư thôn Gò Nghênh xã Ba Điền và thôn Mang Krúi xã Ba Lê đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt di dời năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện.*

**Trả lời:**

Ngày 21/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1776/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020; theo đó, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Chương trình bố trí ổn định dân cư) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn UBND cấp tỉnh thực hiện.

Ngày 25/01/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới ban hành Thông tư số 03/2014/BNNPTNT hướng thực hiện chương trình này. Tuy nhiên, trước khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ, UBND tỉnh đã chủ động chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở rà soát tình hình thực tế tại các địa phương và góp ý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào ngày 06/12/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào ngày 22/11/2013, UBND tỉnh đã phê duyệt 02 dự án, cụ thể: Dự án bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn và Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (tại Quyết định số 61/QĐ-UBND và Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 14/01/2014). Với tổng số 107 khu, điểm tái định cư, tuy nhiên đến nay mới chỉ thực hiện đầu tư được 02 Khu tái định cư tại huyện Nghĩa Hành từ nguồn ngân sách Trung ương.

Đối với dự án Khu tái định cư thôn Gò Nghênh xã Ba Điền, huyện Ba Tư được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 14/01/2014, theo đó thời gian dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.

Đối với dự án Khu dân cư thôn Mang Krúi xã Ba Lê, huyện Ba Tư thì chưa được phê duyệt trong Chương trình bố trí dân cư này. Trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế và tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt bổ sung đối với dự án Khu dân cư thôn Mang Krúi xã Ba Lê.

Việc đầu tư xây dựng các khu, điểm tái định cư là rất cần thiết. Tuy nhiên, do Trung ương bố trí kinh phí để thực hiện chương trình này còn rất ít và nguồn lực của tỉnh còn khó khăn nên chưa bố trí kinh phí để thực hiện các dự án trên. Trước mắt, giao UBND các huyện chủ động rà soát, cân đối ngân sách địa phương hoặc lồng ghép với các nguồn lực khác để triển khai việc tái định cư, di dời các hộ dân tại vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn của địa phương đến nơi an toàn và ổn định cuộc sống.

**Câu hỏi số 5:** *Cử tri huyện Bình Sơn phản ánh nhân dân trong khu dân cư Long Bàn thôn An Lộc, xã Bình Trị không làm được giấy CNQSD đất do vùng này quy hoạch rừng phòng hộ, nhân dân cho rằng việc quy hoạch này không hợp lý, đề nghị điều chỉnh.*

**Trả lời:**

Diện tích đất tại khu dân cư Long Bàn thôn An Lộc, xã Bình Trị thuộc quy hoạch đất rừng phòng hộ theo Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012 của HĐND tỉnh về việc Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020 nên chưa được cấp giấy CNQSD đất. Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát quy hoạch 3 loại rừng trên toàn tỉnh, nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế và sử dụng có hiệu quả.

Hiện nay, UBND tỉnh đã hoàn chỉnh dự thảo việc sửa đổi, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh (Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05/10/2012 của HĐND tỉnh về việc Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020) và trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2015; theo đó, mục đích sử dụng đất của diện tích này sẽ được chuyển từ quy hoạch chức năng phòng hộ sang quy hoạch chức năng sản xuất và đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp.

Sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết này, UBND tỉnh sẽ phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh và đây cũng là cơ sở để triển khai việc cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.

**Câu hỏi số 6:** *Cử tri thành phố Quảng Ngãi phản ánh Công ty Hoàng Rin ở Khu công nghiệp Quảng Phú gây ô nhiễm môi trường*

**Trả lời:**

Về nội dung này, ngày 07/10/2015, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn số 5146/UBND-CNXD chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của Nhà máy chế biến bột cá Hoàng Rin tại Khu công nghiệp Quảng Phú để xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Hoàng Rin có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những yêu cầu của các cơ quan chức năng đối với việc bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của Nhà máy tại Khu công nghiệp Quảng Phú; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát; chủ động giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất, không để ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 12/11/2015 Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế (gồm lãnh đạo Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi, đại diện: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND thành phố, UBND phường Quảng Phú và các hộ dân xung quanh). Kết quả kiểm tra, Đoàn công tác yêu cầu Công ty TNHH MTV Hoàng Rin dừng ngay việc hoạt động sản xuất, tiến hành sửa chữa, khắc phục hệ thống xử lý khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất; hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và lập hồ sơ xác nhận hoàn thành gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận trước khi đi vào hoạt động chính thức. Trong quá trình kiểm tra, để xác nhận yêu cầu, nhà máy phải hoạt động 100% công suất thiết kế và cần có sự tham gia chứng kiến của đại diện cơ quan liên quan, chính quyền địa phương và các hộ dân lân cận.

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Hoàng Rin không hoạt động sản xuất kinh doanh, đã chấp hành đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành.

### **Tóm lại:**

Tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 16, có 76 ý kiến kiến nghị của cử tri đề nghị giải quyết, trả lời và UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 291/BC-UBND ngày 05/10/2015. Tuy nhiên vẫn còn 06 ý kiến theo Thường trực HĐND tỉnh chưa được trả lời thoả đáng, chưa trả lời và UBND tỉnh tiếp tục trả lời cụ thể tại Báo cáo này.

Giải quyết, trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ quan trọng, UBND tỉnh luôn quan tâm, lắng nghe, tiếp thu và nghiêm túc xem xét, giải quyết và yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết, trả lời rõ cho cử tri theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, nguồn lực của tỉnh còn hạn chế thì không thể giải quyết thấu đáo, trọn vẹn tất cả các kiến nghị của cử tri; nhiều trường hợp phải có quá trình, thời gian để giải quyết, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Vì vậy, có những kiến nghị cần phải có thời gian để tiếp tục giải quyết.

UBND tỉnh kính báo cáo./.


### **Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ và các Ban đảng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VPUB: C, PVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu VT, KTTH viết 628

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**

**PHỤ TỊCH**



**Lê Quang Thích**